

## **KẾ HOẠCH**

### **Công tác khuyến học năm học 2023 - 2024**

Căn cứ Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;

Căn cứ điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 129/HĐ/KHV ngày 07/06/2011 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội Khuyến học trường Tiểu học Chu Văn An xây dựng kế hoạch công tác Khuyến học, khuyến tài năm 2023 – 2024 với những nội dung sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đồng thời xây dựng phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học cho phù hợp với mục tiêu mới trên cơ sở phát triển giáo dục theo các mục tiêu chiến lược.

Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, góp phần từng bước xây dựng một xã hội học tập theo tinh thần thực hiện nghị quyết đại hội Đảng. Khuyến khích phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người, trong nhà trường và xã hội, góp sức phấn đấu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập của mọi người;

Đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn thể hội viên về ý nghĩa và tác dụng của khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài của Nhà trường và góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện phát triển toàn diện, bền vững.

Tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, hội viên đoàn kết, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học của Nhà trường.

##### **2. Yêu cầu**

Tổ chức các hoạt động thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài năm học 2023 - 2024.

#### **II. NỘI DUNG**

##### **1. Công tác tuyên truyền**

Tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về Giáo dục của Đảng và Nhà nước trong giáo viên, cán bộ nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh. Làm cho mọi người thấy rõ “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào quá trình giáo dục, tạo mối quan hệ thường xuyên giữa gia đình và xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn

diện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội và mặt trái thị trường xâm nhập vào nhà trường tác động đến học sinh.

Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường động viên khích lệ các em, nhằm thúc đẩy phong trào học tập đạt kết quả cao nhất, phát huy nội lực để phối hợp với các tổ chức trong xã hội hướng vào nhà trường.

## **2. Công tác xây dựng tổ chức Hội**

Củng cố, kiện toàn mỗi lớp cử một đại diện cha mẹ học sinh để giữ mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong việc thông tin hai chiều chăm lo giáo dục học sinh nhất là học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội địa phương, với bộ phận chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của nhà trường để làm tốt công tác Khuyến học.

Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Vận động hội viên tham gia các hoạt động của Hội khuyến học, hướng dẫn các chi hội hoạt động khuyến học năm học 2023 - 2024.

## **3. Tổ chức nội dung hoạt động**

Phối hợp với nhà trường và các tổ chức, đoàn thể tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024; tổ chức tốt các hoạt động tập thể, thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, các cuộc thi được nhà trường tổ chức.

Tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại trường.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để giữ mối quan hệ giữa các bậc cha, mẹ học sinh với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong việc thông tin hai chiều chăm lo giáo dục học sinh nhất là học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lập danh sách hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên khuyết tật nhằm tạo cơ sở thực hiện chế độ, kịp thời động viên, hỗ trợ các em vượt khó vươn lên trong học tập.

Vận động giáo viên dạy phụ đạo cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, thường xuyên củng cố tổ chức Hội, làm cho tổ chức Hội thực sự là nòng cốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong nhà trường.

## **4. Xây dựng quỹ khuyến học**

Vào đầu năm học vận động hội viên ủng hộ Quỹ Khuyến học trường năm học 2023 - 2024. Vận động hội viên và các cá nhân, tổ chức ủng hộ, tặng quà, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động khuyến học, xây dựng xã hội học tập.

## **5. Công tác thi đua khen thưởng**

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với hội viên là cán bộ, giáo viên. Khích lệ, đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt.

Khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. .

Khen thưởng đối với học sinh có thành tích trong học tập và các kì học sinh giỏi các môn văn hóa, thể dục, thể thao...

Khen thưởng học sinh vượt khó vươn lên trong học tập

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Hội và Chi hội trưởng các chi hội trực thuộc tuyên truyền đến toàn thể cán bộ hội viên thực hiện tốt các nội dung nêu trên, vận động tất cả Hội viên tham gia tích cực vào phong trào; đồng thời tổng hợp, ghi nhận, đề nghị khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động khuyến học tại trường.

2. Ban Chấp hành Hội Khuyến học kết hợp với Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường vận động các cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

3. Các chi hội thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo về các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, đề nghị tuyên dương, khen thưởng kịp thời về Ban chấp hành Hội khuyến học trường.

Trên đây là kế hoạch công tác Khuyến học năm 2023-2024 của Hội Khuyến học trường TH Chu Văn An , yêu cầu toàn thể hội viên hưởng ứng tham gia và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

**Nơi nhận:**

- PGDDT (để b/c);
- BKH, HV (t/h);
- Lưu: VT.



**Nguyễn Thị Hương**